

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN AN LÃO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: /UBND

An Lão, ngày tháng 8 năm 2023

V/v khẩn trương rà soát, đối chiếu, làm sạch và nhập dữ liệu người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

Kính gửi:

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Ngày 27/7/2023, UBND huyện An Lão có Công văn số 1180/UBND về việc nhập dữ liệu người có công trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, đối chiếu, nhập dữ liệu NCC trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo nội dung Mục 4.1 (bao gồm 4 bước) tại quy trình số 3936/NCC-QLHC (có gửi kèm theo), quy định thời gian hoàn thành trước ngày **30/7/2023**. Tuy nhiên qua kiểm tra, đến nay UBND các xã, thị trấn chưa hoàn thành việc rà soát, đối chiếu, làm sạch và nhập dữ liệu người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định.

Nhằm kịp thời báo cáo dữ liệu người có công trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Quy trình số 3936/NCC-QLHC ngày 08/6/2023 của Cục Người có công và Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội ban hành Quy trình thực hiện rà soát, đối chiếu làm sạch và nhập dữ liệu người có công trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo thực hiện hoàn thành rà soát, đối chiếu làm sạch và nhập dữ liệu người có công trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (*theo file dữ liệu người có công huyện An Lão tại công văn 1180/UBND*)), nội dung Mục 4.1 quy trình số 3936/NCC-QLHC ngày 08/6/2023 của Cục Người có công và Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; báo cáo kết quả thực hiện và gửi file dữ liệu về UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện) trước ngày **28/8/2023** để tổng hợp. Nếu sau thời gian quy định, UBND các xã, thị trấn không có báo cáo danh sách đúng, hoàn chỉnh thì Chủ tịch UBND xã đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

2. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chịu trách nhiệm đôn đốc các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện; đồng thời tổng hợp dữ liệu đã được làm sạch, báo cáo số sai lệch gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định trước ngày **29/8/2023**.

Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện và UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo đúng tiến độ quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, đề nghị UBND các xã, thị trấn phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện) để kịp thời phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Phú